

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน,ไทยโพสต์,คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ปรับปรุงกฎหมายบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่าเป็นการปรับให้สอดคล้องกับคำสั่งคสช. ที่อาศัยม. 44 ปลดล็อกปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมา และปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการหารือร่วมกับ ก.ยุติธรรมและก.การคลัง และมอบให้สธ.เป็นผู้จัดทำหลัก จึงเห็นว่าควรดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่างการปรับปรุงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ โดยในการประชุมบอร์ดสสช. วันที่ 6 ม.ค.นี้ จะขอให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อเพื่อตั้งคณะกรรมการ คาดว่าจะตั้งได้ภายในสัปดาห์หน้า ประเด็นหลักที่จะปรับแก้คือ SAFE ได้แก่ Sustainability ความยั่งยืน Adequacy ความเพียงพอ Fairness ความเท่าเทียม และ Efficiency ความมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงผลการศึกษาของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ โดยรายละเอียดการปรับปรุงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้น แต่จะไม่มีเรื่องร่วมจ่าย ส่วนประเด็นเรื่องงบค่าเสื่อมที่มีการจำกัดไม่ให้โรงพยาบาลใช้หลายเรื่อง จะมีการพิจารณาปลดล็อกในเรื่องที่จำเป็น สำหรับการปรับแก้คุณสมบัติของผู้สมัครเลขอาธิการ สสช. เพื่อให้ผู้บริหารจากสธ.สามารถสมัครได้ ให้เป็นหน้าที่คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p><b>ผลกระทบสถานบริการ</b></p> <p>-รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำท่วมสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 80 ซม.ถึง 1.20 เมตร ต้องอพยพผู้ป่วยในไปอยู่ในที่สูงเป็นการด่วน</p> <p>-รพ.หลังสวน จ.ชุมพร นพ.ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงษ์ ผอ.รพ. กล่าวว่า ได้สร้างรั้วและคันดินป้องกันน้ำ แต่ปริมาณน้ำจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วม โดยเฉพาะตึกผู้ป่วยชาย ระดับน้ำสูง 10-50 ซม. เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่ปลอดภัย แต่รพ.ยังเปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวนมาก หากปริมาณน้ำที่ อ.พะโต๊ะ ไหลบ่าลงมาสมทบ จะทำให้สถานการณ์แยขึ้น</p> <p>-รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช นพ.บัญชา คำของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า รพ.ชะอวดได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากน้ำท่วมถนนทางเข้าและบ้านพักเจ้าหน้าที่ สูง 80 ซม. หากระดับน้ำยังสูงขึ้น จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชาย ไปรวมที่หอผู้ป่วยหญิง รวมผู้ป่วยใน 60 คน มีออกซิเจนรองรับได้ 6-12 ชั่วโมง ส่วนเครื่องปั่นไฟรองรับได้ 48 ชั่วโมง อาหารสำรองรองรับได้ 24 ชั่วโมง ในวันพรุ่งนี้ (6 ม.ค.) หากระดับน้ำยังไม่ลด จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในทั้งหมดไปรพ.เชียรใหญ่ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลอื่นๆ ใกล้เคียง</p> <p><b>สถานการณ์อื่น ๆ</b></p> <p>-จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านขับรถกระบะฝ่ากระแสน้ำโดนน้ำพัด เสียชีวิต 2 ราย หลายตำบลของ อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ น้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า 1 เมตร ส่วนบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ น้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร</p> <p>-จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมหนัก 6 อำเภอ ชาวบ้าน อ.เกาะสมุย ถูกกระแสน้ำพัดจมหาย 1 คน สถานที่ราชการทุกแห่งยังถูกน้ำท่วม</p> <p>-จ.ชุมพร แจ้งปิดให้บริการรถไฟสายใต้ 5 ขบวน เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง</p> <p>- จ.นราธิวาส ฝนหยุดตกแล้ว ทำให้น้ำในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จุดที่ยังวิกฤตที่สุด คือ อ.สุโงโก-ลก ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 1.50 - 1.70 เมตร ประชาชนย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว 2 แห่ง</p> <p>-ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ จ.นราธิวาส เพื่อประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง และประชุม กรอ. จากนั้นจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ อ.ระแงะ จำนวน 1,000 คน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>สสส.ส่งทีมเข้าฟื้นฟู รพ.ที่ถูกน้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สสส. กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ ว่า</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นรถตู้หรือรถกระบะบรรทุกที่มีหลังคาสูงเพียงพอที่จะทำการฟื้นคืนชีพได้สะดวก ภายนอกต้องติดข้อความชื่อหน่วยปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 1669 แสดงตราสัญลักษณ์ของ สฟล. และจะต้องติดแถบสะท้อนแสงด้านข้างรถตลอดแนว ภายในรถต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ผู้ที่ถูกลอบติดสัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับ 500 บาท หากติดตั้ง และเปิดมีโทษปรับ 2,000-10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
ข่าวสด	<p><b>สิทธิในการตรวจสอบร้านเหล้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ร.ต.สมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีกรณีนพ.สมาน พุดระกุล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทีมกฎหมาย ถูกพนักงานร้านเหล้าและเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ชัดขวางการเข้าตรวจร้าน โดยใช้คำพูดดูหมิ่น ช่มชู้คุกคามระหว่างปฏิบัติหน้าที่ว่า กฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น นพ.สมานสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสุรา สถานที่จัดเก็บสุราได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และร้านแห่งนี้มีการทำผิดกฎหมายจริง เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดอายัด เพื่อใช้เป็นหลักฐานส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายได้ ดังนั้น การช่มชู้คุกคามลักษณะนี้สามารถแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกถึง 3 ปี จึงอยากแนะนำให้ นพ.สมานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางร้านและห้างสรรพสินค้า ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีร้านเหล้าทั้งในห้างและในย่านบันเทิงต่าง ๆ โดยเฉพาะรอบสถานศึกษา กระทำผิดกฎหมายจำนวนมาก คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน จึงควรลงมาดูแลด้วย</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p><b>สธ.พัฒนาระบบการรักษาทางไกล</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวง DE กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยเฉพาะการพัฒนาบริการแพทย์ทางไกล หรือเทล-เมดิซิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ห่างไกลได้รับบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกับประชาชนในเขตเมือง</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>โรคเรื้อน</b></p> <p>-เสนอบทความ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานโรคเรื้อนในประเทศไทย โดยพระราชทานทุน “อานันท์มหิตล” และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดตั้งสถานที่อบรมเจ้าพนักงานบำบัดโรคเรื้อนขึ้นในสถานพยาบาลพระประแดง ทรงเปิดอาคารพร้อมพระราชทานนาม “ราชประชาสมาสัย” อันมีความหมายว่า พระราชาและประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยกัน</p> <p>สำหรับปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม 2560 จึงขอให้ประชาชนสังเกตความผิดปกติทางผิวหนังนั้งสม่ำเสมอ หากพบผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อน สามารถรับการรักษาได้ที่สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เมดิคอลฮับ</b></p> <p>-เสนอบทความ “เมดิคอลฮับไทย วิฤตหรือโอกาส” โดย นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. ระบุว่า สป่าและบริการทางการแพทย์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เนื่องจากไทยมีจุดแข็งที่ได้รับมาตรฐานสากลรับรองหลายตัว เช่น มาตรฐานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) รวมถึงมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ การบริการ และราคาที่สมเหตุสมผล ถูกกว่าในต่างประเทศ ทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ แผนพัฒนาเมดิคอลฮับจึงต้องมีการควบคุมให้มีมาตรฐานสากล และเชื่อว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะมีแผนที่ครอบคลุมชัดเจน</p> <p>ขณะที่ ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มองว่า ไม่อยากให้มีเมดิคอลฮับ เพราะทำให้สถานพยาบาลเอกชนมีอำนาจในการกำหนดราคาตามต้องการ เกิดความเคยชินการให้บริการคนไข้ฐานะดี และทำให้คนไทยทั่วไปถูกเก็บค่าบริการสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังอาจทำให้แพทย์จากรพ.รัฐวิ่งไหลออกไปยังรพ.เอกชน เพราะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ทางแก้เรื่องนี้รัฐบาลต้องขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาแพทย์ไว้ให้ได้</p>
ข่าวสด	<p><b>การใช้สื่อสังคมออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้สื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ออนไลน์เพื่อความสนุกสนานและสังคม มากกว่าการใช้เพื่อหาความรู้ในทุกกลุ่มวัย และมีการใช้ต่อเนื่องกันนานหลายชั่วโมง ทั้งนี้ วัยเด็กติดโซเชียล เพราะพ่อแม่ติดเหมือนกัน ทำให้ละเลยความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่วนวัยทำงานใช้เพราะแก้เครียด และผู้สูงอายุใช้เพราะเหงาและขาดความอบอุ่นในจิตใจ จึงแนะนำให้วางกติกาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยจำกัดระยะเวลาและช่วงเวลาการใช้งาน ไม่ใช้มือถือระหว่างรับประทานอาหาร ระหว่างไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ ไม่ห่มในห้องนอน เพื่อเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>สถิติอุบัติเหตุในโรงงานปี 59</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานสถิติอุบัติเหตุในโรงงานฯ ปี 59 ทั่วประเทศ แบ่งเป็น เกิดอัตรภัย 107 ครั้ง สารเคมีรั่วไหล 17 ครั้ง การระเบิด 7 ครั้ง โดยการเกิดอัตรภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงบูรณาการทำงานภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ร่วม 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เพื่อผลักดันนโยบายเอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการป้องกันอัตรภัย ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2560 อยู่ระหว่างการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้สามารถลดสถิติการเกิดเหตุ</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p><b>สมุนไพรรักษา</b></p> <p>-เสนอบทความ ญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำการดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการป่วยด้วยสมุนไพรรักษา ได้แก่ งด งดมะขามป้อม มะนาว ขมิ้นชัน ฟักทะเลลายใจ หอมหัวใหญ่ และใบบัวบก โดยกินตามธาตุเจ้าเรือน</p> <p>-เสนอบทความ ชุมชนแม่หมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นชุมชนตัวอย่างในการพึ่งพาตนเองด้วยสมุนไพร โดยผู้บริหาร รพ.เถิน จ.ลำปาง ส่งเภสัชกรไปอบรมและพัฒนาสมุนไพรรักษาในชุมชน มีการสนับสนุนชาวบ้านผลิตยาสมุนไพรในนามสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรรักษาแม่หมอก จำกัด และนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในรพ.ตามนโยบายของสาธารณสุขจังหวัด ส่วนเกษตรกรตำบล จะเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำในการเพาะปลูกเพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>แผนพัฒนาเมืองสมุนไพรรักษา</b></p> <p>-เสนอสรุป การที่กรม.มีมติเห็นชอบ “แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรรักษาแห่งชาติ” ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสมุนไพรรักษาของไทย โดยแผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรรักษาไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2.การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรรักษาให้มีคุณภาพระดับสากล 3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรรักษาเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และ 4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแผนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการพัฒนา “เมืองสมุนไพรรักษา” นำร่องใน 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาสมุนไพรรักษาครบวงจรแบบบูรณาการระดับพื้นที่</p> <p>นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึง “บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรรักษาปราจีนบุรี” ว่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาของปราจีนบุรี ถือเป็นสถานที่นัดพบและบ้านแห่งการเรียนรู้ของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เรื่องราวท้องถิ่น และเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาสมุนไพรรักษาไทย โดยใช้สมุนไพรรักษาเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น สวนสมุนไพรรักษา เมนูอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม รวมทั้งมีการอบรมการทำยาและอาหารจากสมุนไพรรักษา พร้อมทั้งแจกสูตรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>กรณีเด็ก 5 ลูกน้ำร้อนลวก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีเด็กชายวัย 5 ขวบ ลูกน้ำร้อนลวกตั้งแต่บริเวณหน้าท้องไปจนถึงอวัยวะเพศ โดยเด็กบอกว่าแม่เลี้ยงเป็นผู้ใส่น้ำร้อนใส่ตัวจนบาดเจ็บ</p> <p>ล่าสุด น.ส.ตา (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นแม่จริงของเด็ก ได้มาเฝ้าดูแลลูก และสอบถามสาเหตุที่แท้จริง จนทราบว่า ลูกชายทำน้ำร้อนราดใส่ตัวเองในขณะที่นอนอยู่ แต่โกหกเพราะกลัวโดนดุ ต่อมาทีมสหวิชาชีพได้สอบถามคำเด็กชายวัย 5 ขวบ โดยมีแม่ของแท้ และน.ส.จิต แม่เลี้ยง รวมทั้งลูกชายของ น.ส.จิต อายุ 8 ขวบ ที่อยู่ด้วยในวันที่เกิดเหตุเข้าร่วมให้ปากคำด้วย โดยยืนยันว่าเด็กเป็นคนทำน้ำร้อนลวกตัวเอง ส่วนเรื่องคดียังต้องมีการสอบสวนเด็ก รวมถึงการตรวจสอบสุขภาพจิตด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ sanook.com	<p><b>หนุ่มเฟซบุ๊กไลฟ์ขณะกำลังแขวนคอตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองอุบลราชธานีได้รับแจ้งว่า มีชายถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะกำลังก่อเหตุผูกคอตายอยู่ด้านหลังร้านอาหารแห่งหนึ่ง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เข้าทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลได้ทัน สอบสวนเพิ่มเติมทราบชื่อว่า นายศักดิ์ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี เป็นผก.ร้านอาหารที่เกิดเหตุ คาดว่าน่าจะมีปัญหาส่วนตัว</p>
เดลินิวส์,ไทยรัฐ	<p><b>เชื่อบนเปื้อนในอาหารกระป๋อง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ และสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งรายงานว่า ทางกรมการไทยได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามบริโภคอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อเอชไอวีนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จที่เวียนเป็นระยะในสื่อออนไลน์ ช่วงปี 2553-2557 ในหลายประเทศ และช่วงปลายปี 2559 ถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทยและหน่วยงานในต่างประเทศได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยเป็นอย่างดี และยืนยันว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกของไทยมีระบบรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>อาหารปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยกุล นพ.สจ.เลย เตือนการรับประทานอาหารอย่าง หนอย่าง ควรเลือกร้านที่น่าวางใจ เพราะบางร้านอาจใช้น้ำยาล้างจานมาแช่หรือล้างเนื้อสัตว์และภาชนะ ให้สังเกตเนื้อสัตว์ต้องไม่มีสีแดงจัดจนเกินไป การย่างไฟต้องย่างให้สุก แต่ไม่ควรไหม้เกรียมเพราะจะมีสารก่อมะเร็ง และควรระวังไฟไหม้ น้ำร้อนลวกในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ</p>
M2F	<p><b>รง.ชำแหละไก่ปล่อยน้ำเสีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.คลองนารายณ์ และ ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานชำแหละไก่ในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงร่องน้ำในสวนของชาวบ้าน ส่งกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาล ต.พลับพลา นารายณ์ ได้ตรวจสอบพบว่า โรงงานมีการย้ายบ่อบำบัดน้ำแต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นจะสั่งระงับการชำแหละไก่ จนกว่าจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียเสร็จเรียบร้อย</p>
ข่าวสด	<p><b>สอบคุณภาพน้ำแข็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ทั้ง 50 แห่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งตามหลักเกณฑ์ GMP 152 ราย พบว่า ผ่านเกณฑ์ 97 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 55 ราย และสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 69 ราย พบว่า ผ่านเกณฑ์ 61 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 ราย พร้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคและน้ำแข็งส่งสำนักงานชั้นสูงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ฉบับที่ 61 (2524) และคุณภาพน้ำแข็งตามประกาศสธ.ฉบับที่ 78 (2527)</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคไข้หวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว ฝรั่งเศสเผยแผนกำจัดสัตว์ปีกครั้งใหญ่ใน 3 จังหวัด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดแอมร์ จังหวัดลียงด์ และจังหวัดโอต-ปีเรเน ซึ่งจะครอบคลุมเปิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงห่าน คาดว่าจะมีสัตว์ปีกถูกกำจัดราว 800,000 ตัว ช่วงระหว่างวันที่ 5-20 ม.ค. โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกมากที่สุดในสหภาพยุโรป และมีรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 8 แล้ว 89 กรณี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแอมร์</p>
ข่าวสด	<p><b>บ้านติดถนนเสี่ยงสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนานาชาติ เปิดเผยผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ห่างถนนใหญ่ไม่เกิน 50 เมตร ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) คาดว่ามลพิษทางเสียง อนุภาคละเอียด และก๊าซพิษไนโตรเจนออกไซด์จากยานยนต์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง การศึกษาดังกล่าวใช้วิธีการติดตามประชากรกลุ่มตัวอย่างในรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เกือบ 2 ล้านคน เป็นระยะเวลายาวนานถึง 11 ปี</p>